



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๓๖ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๑๔๗

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)/ รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/ ผู้อำนวยการกองกลาง/ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/ ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ในช่วงการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

๑. การจัดงานปีใหม่ ขอให้เน้นกิจกรรมทางศาสนา ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ การทำความดี การดำเนินการทำสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติ และส่วนรวม ส่วนกิจกรรมบันเทิงนั้นขอให้เป็นรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศ เน้นการแสดงความรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และไม่นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประดับในที่ที่ไม่เหมาะสม

๒. การจัดกิจกรรมดังกล่าวของสถานศึกษาขอให้ดำเนินการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน หากสถานศึกษาใดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ให้พิจารณาความเหมาะสม ไม่นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประดับในที่ที่ไม่เหมาะสม และกิจกรรมต้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอน ไม่เป็นกิจกรรมรื่นเริง ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๓. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สถานที่ในการจัดงาน ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและรายละเอียดของกิจกรรมภายในงานด้วย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกปี และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้งดกิจกรรมไปแล้วนั้น

ที่ประชุมเสนอว่าเพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยกำหนดกิจกรรมการจัดงานปีใหม่ เป็นการทำบุญปีใหม่ หรือทำบุญมหาวิทยาลัยเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ และจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม เช่น บริจาคสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการและมอบหมาย ดังนี้

๑. ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร ศิริโกศาภิจ) รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ พิจารณาดำเนินการกำหนดกิจกรรม โดยให้กองสวัสดิการ จัดทำโครงการใช้งบประมาณในส่วนขอโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. ให้กองแผนงานโอนเงินงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการเพื่อดำเนินโครงการ
๓. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับที่ ๗๔๘๖
วันที่ ๙ ธค ๖๖
เวลา ๙.๑๕ น



ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/๖๒๖๕

ถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/กำกับทุกแห่ง/สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผนวกที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/ ๑๔๕๙๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัด
กิจกรรมในช่วงปีใหม่

ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ :
ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักอำนวยการ
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๓/๗
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๒๖



ความที่สุค

บันทึกข้อความ

1801

34899

วันที่ 14 ส.ค. 2559 15:09

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนนักอำนวยการ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๒๖๘ ภายใน ๑๑๖๖
 ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/๑๔๕๙๒ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่

1. เรียน เลขาธิการองค์การหลัก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. ศึกษาธิการภาค ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป./กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ศธ. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สป. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ.

ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้ปรารภว่าการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ ขอให้เน้นกิจกรรมทางศาสนา ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ การทำความดี การทำบุญ การทำสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ส่วนกิจกรรมบันเทิงนั้นขอให้เป็นรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศ เน้นการแสดงความรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอชักชวนแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ในช่วงการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

๑. การจัดงานปีใหม่ ขอให้เน้นกิจกรรมทางศาสนา ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ การทำความดี การทำบุญ การทำสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ส่วนกิจกรรมบันเทิงนั้นขอให้เป็นรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศ เน้นการแสดงความรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และไม่นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประดับในที่ที่ไม่เหมาะสม

๒. การจัดกิจกรรมดังกล่าวของสถานศึกษาขอให้ดำเนินการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน หากสถานศึกษาใดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ให้พิจารณาความเหมาะสม ไม่นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประดับในที่ที่ไม่เหมาะสม และกิจกรรมต้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอน ไม่เป็นกิจกรรมรื่นเริง ไม่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

๓. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สถานที่ในการจัดงาน ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและรายละเอียดของกิจกรรมภายในงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา ในสังกัดทราบต่อไป

2. ...
 ...

สอน ดุยกันต์สินันท์
 ...
 ...
 ...

3. ...
 ...
 ...

3. ...
 ...
 ...
 ...

(นายสุวัตร จำปาทอง)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(นายวันนี นนทศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ